

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันพุธ ที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเดชา ประทุมตะ	ประธานสภา อบต. หนองไผ่ล้อม	เดชา ประทุมตะ	
๒	นายวีรพล ศรีภักดี	รองประธานสภา อบต. หนองไผ่ล้อม	วีรพล ศรีภักดี	
๓	นางพัฒน์ ปะทุมตะ	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑	พัฒน์ ปะทุมตะ	
๔	นายสุพจน์ ศรีวรรณะ	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒	สุพจน์ ศรีวรรณะ	
๕	นายอดุลย์ พลรักษา	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓	อดุลย์ พลรักษา	
๖	นายวรุต อุทัยดา	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕	วรุต อุทัยดา	
๗	นางสาคร สัมฤทธิ์	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖	สาคร สัมฤทธิ์	
๘	นางสาวลัดดา นาแข็ง	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗	ลัดดา นาแข็ง	
๙	นายสาย ศรีสมนาม	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๘	สาย ศรีสมนาม	

ผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายฉานพาทิตี สีสยามตย์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ฉานพาทิตี สีสยามตย์	
๒.	นายเด่นศักดิ์ สีสยามตย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	เด่นศักดิ์ สีสยามตย์	
๓.	นางสาวสุภาวดี สุทธิวรรณ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สุภาวดี สุทธิวรรณ	
๔.	นายบัญญัติ พลนงค์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	บัญญัติ พลนงค์	
๕.	นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	สุรพงษ์ ศิลาวีเศษ	
๖.	นางพเยาว์ โกศรีงาม	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	พเยาว์ โกศรีงาม	
๗.	สิบเอกสิทธิพงษ์ ไกรสีห์	หัวหน้าสำนักปลัด	สิทธิพงษ์ ไกรสีห์	
๘.	นางสาวศุภาวดี สร้างนานอก	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ศุภาวดี สร้างนานอก	
๙.	นายจักรกฤษ เศษกำปัง	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	จักรกฤษ เศษกำปัง	
๑๐	นางสาวเยาวนา ศิริจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	เยาวนา ศิริจันทร์	
๑๑	นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	สุกัญญา ยอดเพชร	
๑๒	นางสาวสุภาพร พูนไธสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สุภาพร พูนไธสง	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

บันทึกการประชุม

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมเข้าที่ประชุม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมจตุรบุเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

นายเดชา ประทุมตะ

ประธานสภา อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ

เลขานุการสภา อบต.

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒) และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕) จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายเดชา ประทุมตะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายเดชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.

นางสาวศุภวดี สร้างนานอก
ผอ.กองการศึกษาฯ

นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ
เลขานุการสภา อบต.

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีพนักงานได้โอนย้ายมาใหม่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขอให้แนะนำตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉัน นางสาวศุภวดี สร้างนานอก ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ย้ายมาจากอำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี บ้านเกิดอยู่บ้านสระขาม ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ค่ะ ยินดีร่วมงานกับทางสมาชิกภาพทุกท่าน พร้อมทั้งจะทำงานอย่างเต็มความสามารถค่ะ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ย้ายมาใหม่มาดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เดิมรับราชการที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นคนในพื้นที่ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง เป็นคนที่อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับอบต.หนองไผ่ล้อมได้ดี ซึ่งเราไม่มีตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการมานานแล้ว ตอนนี้ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ยังว่าอยู่ก็จะมีตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองคลัง ส่วนตำแหน่งที่เราขอเปิดส่วนราชการขึ้นใหม่คือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยเราขอเปิดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและนิติกรถ้าจังหวัดเห็นชอบเราก็จะได้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานทางด้านนี้โดยตรง เป็นความเคลื่อนไหวด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมของเรา

ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (ส่งสำเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)
นายเดชา ประทุมตะ ประธานสภา อบต.	ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใดหรือไม่เรียนเชิญครับ
ที่ประชุม	ไม่มี
นายเดชา ประทุมตะ ประธานสภา อบต.	ถ้าไม่มีข้อแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยกระผมจะถามเป็น ๒ ประเด็น ประเด็นแรก รับรองรายงานการประชุม ประเด็นที่สอง ไม่รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปมติที่ประชุมครับ
นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ เลขานุการสภา อบต.	มติรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รับรอง ๘ เสียง ไม่รับรับรอง ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ๒. ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖

๓. ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบวัดเกาะแก้ว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙

๔. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าโคกโปร่งแดงเพื่อก่อสร้างวัด (บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑)

นายเตชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง

นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม มติที่ประชุม อนุมัติ ๘ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ๒. ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ มติที่ประชุม อนุมัติ ๘ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ๓. ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบวัดเกาะแก้ว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ มติที่ประชุม อนุมัติ ๘ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ๔. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าโคกโปร่งแดงเพื่อก่อสร้างวัด (บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑) มติที่ประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๒. ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

นายเดชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เชิญครับ

นางสาวสุภาพร พูนไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉันนางสาวสุภาพร พูนไธสง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ อบต.หนองไผ่ล้อมได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเราได้นำโครงการที่บรรจุไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกรณีนี้ เป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จะเป็นโครงการที่มาจากปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่แต่ละหมู่บ้านได้ร้องเรียนเข้ามา งานนโยบายของรัฐบาลที่มีหนังสือสั่งการมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ และงานนโยบายของผู้บริหาร ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จะมีทั้งหมด ๖๒ โครงการ โดยแยกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ๕ แผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม การสาธารณสุขูปโภคและสาธารณูปการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีทั้งหมด ๕๑ โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา มีทั้งหมด ๒ โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีทั้งหมด ๔ โครงการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีทั้งหมด ๓ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน มีทั้งหมด ๑ โครงการ

๕. บัญชีครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ

โดยรายละเอียดจะปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาก่อนที่จะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถสอบถามได้ค่ะ

นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประเด็นหลักที่เราจำเป็นจะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สืบเนื่องมาจากที่ทางอำเภอหนองสองห้องได้เสนอโครงการมาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมไม่สามารถบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติได้เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งถ้าเราจะอุดหนุนงบประมาณโครงการดังกล่าวโครงการนั้นต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มโครงการนี้เข้าไปในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ด้วย

นายเดชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.

กระผมในนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔ อยากจะสอบถามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ผมเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ จากบ้านนางสมภาร ไปวัดอัมรินทรवास เราสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ มาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ ได้ไหมครับ

นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) คือแผนฉบับเดิมที่เราใช้และจบไปแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปัจจุบันเราใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ถ้าโครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ และไม่ได้ดำเนินการก็เป็นอันตกไป แต่ถ้ามีความจำเป็นจะดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในปี ๒๕๖๖ ก็ต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุโครงการนั้นเข้าแผนใหม่จึงจะดำเนินการได้

นายเดชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในประเด็นใดหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเดชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.

ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครั้บระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาข้อ ๑. ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยกระผมจะถามเป็น ๒ ประเด็น

ประเด็นแรก เห็นชอบ

ประเด็นที่สอง ไม่เห็นชอบ

นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ
เลขาธิการสภา อบต.

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปรมติที่ประชุมครั้งที่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑ ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เห็นชอบ ๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง

มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง

นายเดชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๒. ญัตติรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เชิญครับ

นางสาวสุภาพร พูนโรตง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉันนางสาวสุภาพร พูนโรตง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๒. ญัตติ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร
ที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งผลจากการติดตาม
และประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไป
ปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
 ๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
 ๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 ๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป
- สำหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ดำเนินโครงการตลอดทั้งปีแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ตามรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			
	จำนวนโครงการที่อยู่ในแผน ๒๕๖๕	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เปรียบเทียบเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม การสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ	๓๔	๑๒	๒	๘.๗๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๘	๒	-	๑.๑๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๖๑	๑๕	-	๑๐.๘๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๑	-	๐.๗๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๒	๒	-	๑.๑๑
รวม	๑๓๘	๓๒	-	๒๓.๑๘

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	งบปกติ (จำนวนเงิน)	เงินสะสม (จำนวนเงิน)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (จำนวนเงิน)	รวม (จำนวนเงิน)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม การสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ	997,438.89	-	-	997,438.89
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	535,780	-	-	535,780

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิตและสังคม	8,574,782	-	-	8,574,782
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	10,075	-	-	10,075
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี	177,717.50	-	-	177,717.50
รวม	10,295,793.39	-	-	10,295,793.39

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย รอบหมู่บ้าน บ้านหนองงู สว่าง หมู่ที่ 3	-	/	-	495,000	-
รวม	-	1	-	495,000	

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมากแต่งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุก
โครงการและทุกยุทธศาสตร์
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลงทำให้มีงบประมาณไม่
เพียงพอในการดำเนินโครงการ
๓. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปีควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่
จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุก
๒. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิก
หรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปีเพื่อผลการดำเนินการ
ประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สรุปรายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓๘ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม การสาธารณสุขูปโภคและสาธารณูปการ จำนวนโครงการทั้งหมด ๓๔ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๔

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการทั้งหมด ๙ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๘ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๔ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวนโครงการทั้งหมด ๖๑ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๗ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๔ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๔

จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบหากท่านมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะก็สามารถเสนอได้ค่ะ

นายเตชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในประเด็นใดหรือไม่ครับท่านสามารถสอบถามและเสนอแนะได้นะครับ
ไม่มี

นายเดชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดไม่มีอะไรจะสอบถามหรือเสนอแนะ ผมจะขอมติที่
ประชุมนะครับ โดยจะถามเป็น ๒ ประเด็น

ประเด็นแรก รับทราบ

ประเด็นที่สอง ไม่รับทราบ

นายสุรพงษ์ ศิลาวิเศษ
เลขานุการสภา อบต.

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปรวมมติที่ประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๒. ยุติติรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รับทราบ ๘ เสียง

ไม่รับทราบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

มติรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง

นายเดชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓. ยุติติพิจารณาเห็น
ชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมว่าด้วยการดำเนิ
การของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เชิญครับ

นายสุรพงษ์ ศิลาวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายสุรพงษ์ ศิลาวิเศษ ตำแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓. ยุติติ
พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมว่า
ด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๕ เป็นคราวแรกที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ออกระเบียบของเรา
เอง โดยเริ่มจากพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดย
มาตรา ๙ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วม
เข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภา
ท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น จึงเป็นเหตุผลที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมจะต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย
กำหนดไว้ ซึ่งร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมว่าด้วย
การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.

	<p>๒๕๖๕ การเสนอร่างข้อบัญญัติอำนาจเป็นของนายก/ผู้บริหาร แต่ระเบียบใหม่กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ตามระเบียบฯนี้ รายละเอียดได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณา หากมีข้อสงสัยสอบถามได้คร้บ ก่อนที่ท่านจะให้ความเห็นชอบต่อไป</p>
<p>นายเดชา ประทุมตะ ประธานสภา อบต.</p>	<p>มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางท่านปลัดได้ชี้แจงในประเด็นใดหรือไม่ครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>นายเดชา ประทุมตะ ประธานสภา อบต.</p>	<p>ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมหน้าครั้งระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p>
	<p>ข้อ ๓. ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกระผมจะถามเป็น ๒ ประเด็น</p>
	<p>ประเด็นแรก เห็นชอบ</p>
	<p>ประเด็นที่สอง ไม่เห็นชอบ</p>
	<p>ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปรมติที่ประชุมครับ</p>
<p>นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ เลขานุการสภา อบต.</p>	<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓. ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
	<p>เห็นชอบ ๘ เสียง</p>
	<p>ไม่เห็นชอบ ไม่มี</p>
	<p>งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
	<p>มติเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>มติเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ</p>
<p>นายเดชา ประทุมตะ ประธานสภา อบต.</p>	<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลหนองไผ่ล้อมหรือเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่เชิญครับ</p>
<p>นายฉานพาทิตต์ สีหามาศย์</p>	<p>เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ</p>
<p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและ</p>

หัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายฉนวนพาทิตี สีสยามาศย์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ในส่วนของผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนอื่นต้องขออนุญาตนำเรียนความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมตอนนี้ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ได้นั่งนอนใจเร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จสิ้นแต่เนื่องจากมีปัญหาและความไม่สะดวกหลายอย่างทำให้เกิดความล่าช้าอยู่บ้าง การเปลี่ยนหลังคาก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของฝ้าเพดานภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๙๐% แล้วเหลือภายนอกที่ยังเหลือน่าจะใช้เวลาไม่นาน ในส่วนของ การขยายผนังห้องประชุมออกเพื่อให้มีพื้นที่กว้างขึ้นดำเนินการเสร็จแล้วเหลือแค่งานฝ้าเพดานด้านนอก งานทาสีและเดินสายไฟทั้งระบบ ตอนนี้ทางช่างรอวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำส่งจากทางร้านเพื่อที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จซึ่งผมได้เร่งรัดเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมก่อนปีใหม่ครับ เรื่องที่สองสืบเนื่องจากวันที่ ๒๘ ที่ผ่านมาเป็นพิธีงานรำบวงสรวงเปิดงานใหม่ของเราที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่ท่านได้ให้ความร่วมมือนำนางรำทั้ง ๙ หมู่บ้านร่วมรำบวงสรวงในงานนี้ ซึ่งทางท้องถิ่นได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทั้งหมดโดยได้รับงบประมาณจากอำเภอนองสองห้อง โดยอุดหนุนให้อปท.ละ ๑๐,๐๐๐ บาท และขอขอบคุณกองการศึกษา ที่เป็นแม่ข่ายหลักที่ให้การดำเนินการในครั้งนี้อันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ในวันที่ ๖ ธันวาคม อบต.หนองไผ่ล้อมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดแสดงสินค้าและจัดกิจกรรมที่บ้านเรือนไทยของอำเภอนองสองห้อง ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเราในวันนั้นด้วยและเรื่องสุดท้ายขอแจ้งการได้รับงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านคนพิการ บ้านผู้สูงอายุ ในรอบเดือนธันวาคมตำบลหนองไผ่ล้อมน่าจะได้รับการงบประมาณจาก พมจ.ขอนแก่น ประมาณอีก ๒๐ ครอบครัวที่เราจะได้รับการดูแลช่วยเหลือไม่รวมถึงบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุตอนนี้รายชื่อยังไม่ออกมาแต่ได้รับข่าวสารจากทาง พมจ.ขอนแก่นแล้วว่าเราได้รับแน่นอน และตอนนี้เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทั้งหมด ๖ โครงการ เป็นงบประมาณ ๒,๘๖๙,๐๐๐ บาท ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้ ถนนเส้นอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ถ้ามีงบประมาณเหลือจ่ายของทางอบจ.ผมกำลังนำเรียนขอผ่านอบจ.ขอนแก่นไปอีก ๗ สาย มีบ้านหนองหวาย บ้านหนองไผ่พัฒนาที่กำลังของบประมาณอยู่ ส่วนทางงบประมาณของทางอบต.ของเราจะพิจารณาจุดไหนที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทางผู้บริหารมองแล้วน่าจะเป็นถนนคอนกรีตสายข้างโรงเรียนบ้าน

สวองหนองไผ่ล้อมที่เป็นปัญหามานานขออนุญาตนำเรียนผ่านสภาในคราวต่อไปสำหรับบริหารมีเรื่องที่จะนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

นางสาคร สัมฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉันนางสาคร สัมฤทธิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ จะขอฝากเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างวัดบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ เนื่องจากชาวบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ มีความประสงค์จะขอตั้งวัดโนนจอมศรี ซึ่งที่เดิมเป็นสำนักสงฆ์บ้านโนนจอมศรี ในการขอจัดตั้งวัดมีปัญหาเรื่องโฉนดที่ดินที่เป็นที่ว่างเปล่าไม่มีการลงนามในโฉนดที่ดิน ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตจัดตั้งวัด ดิฉันจึงขอเรียนที่ประชุมสภาขออนุญาตนำเรื่องเข้าที่สภาเพื่อให้สภามีมติให้ความเห็นชอบในการใช้ที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างวัดในคราวต่อไปค่ะ

นายฉานพาทิตี สีสยามาศย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วัตถุประสงค์ของบ้านโนนจอมศรี คือได้ดำเนินการตามกระบวนการเหมือนสำนักสงฆ์โคกโปร่งแดงแล้ว แต่ที่ต่างกันคือลักษณะของที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างวัด จากที่ได้นำปัญหานี้ไปปรึกษาที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้องแล้ว ขั้นตอนที่ดีขัดคือ การขออนุญาตที่ดินต้องมีการออกรังวัดที่ดินและมีค่าใช้จ่าย กรณีนี้มีโฉนดอยู่แล้วแต่ไม่มีเจ้าของในกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในขั้นตอนต่อไปต้องทำการรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการรังวัด ซึ่งการจะใช้งบประมาณถ้าเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการดังกล่าว มีท่านใดจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้หรือไม่ครับ

นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การสอบเขตรังวัดที่จะใช้งบประมาณจากทางราชการ ที่ดินจะต้องเป็นที่สาธารณประโยชน์จึงจะสามารถใช้งบประมาณของทางราชการได้

นายเดชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลหนองไผ่ล้อมหรือเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่เชิญครับ

นางสาวเยาวนา ศิริจันทร์
นวก.การเงินและบัญชี

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉันนางสาวเยาวนา ศิริจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ในนามของกองคลังดิฉันขอรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายรับจริง ๖,๖๓๘,๗๑๔.๒๑ บาท รายจ่ายจริง ๔,๓๗๘,๑๘๒.๖๕ ยอดเงินคงเหลือ ๑,๘๖๐,๐๓๑.๕๖ บาท รายงานการเบิกจ่ายโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมขอเงินไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้นำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ ๒๑๗,๙๐๐ บาท โครงการที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำสัญญาในระบบจึงทำให้ต้องยกเลิกสัญญาไป งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่เบิกจ่ายคือโครงการซ่อมแซมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วมีจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๕๕,๐๐๐ บาท ทางกองคลังขอรายงานการเบิกจ่ายเงินเพียงเท่านี้ค่ะ

นายสุพจน์ ศรีวรรณะ
สมาชิกสภา อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายสุพจน์ ศรีวรรณะ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ ผมมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุม เรื่องที่ ๑ เรื่องการส่งหนังสือที่ออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ในการพิมพ์หนังสือจะเกิดข้อผิดพลาดอยู่ตลอด อยากให้ตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงในเรื่องนี้ให้ดีขึ้นด้วย เรื่องที่สองเรื่องการก่อสร้างถนนคสล.หน้าวัดศรีชมชื่นบ้านชุมปูน ที่ได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับ ชาวบ้านถามมาผมก็ไม่กล้าชี้แจง เพราะไม่ทราบรายละเอียด เรื่องที่สามขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ติดตามโครงการของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาให้บ้านชุมปูนหมู่ที่ ๒ คือโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท และเรื่องที่ ๔ อยากจะเสนอว่าไม่ว่าจะการดำเนินการโครงการใดในหมู่บ้านใดก็ตามขอให้ท่านแจ้งสมาชิกสภาของหมู่บ้านนั้นทราบด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบและสามารถตอบคำถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ครับ

นายมานพาทิตตี สีหามาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ในเรื่องของเอกสารที่ผิดพลาดทางคณะผู้บริหารก็ได้รับรู้ปัญหาและได้ดำเนินการไปแล้วและแจ้งให้มีตรวจสอบ การแก้ไข ปรับปรุงแล้ว อยากจะฝากไปทางหัวหน้าส่วนที่ดูแลในแต่ละส่วนได้กำกับดูแลให้ถูกต้องแม่นยำไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้อีก เรื่องที่สองที่มีการทำสัญญาทั้ง ๒ โครงการแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้เป็นความผิดของคู่สัญญาที่ไม่ดำเนินงาน ละทิ้งงานไป เราได้ดำเนินการให้เป็นผู้ที่จ้างงานเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกสัญญาไปแล้ว งบประมาณเราไม่ได้สูญหายแต่ความเสียหายคือเราไม่ได้ดำเนินการนั้นก็ฝากไปถึงท่านสมาชิกทั้งสองหมู่บ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบถึงปัญหาด้วยว่าคู่สัญญาได้ทอดทิ้งงาน ไม่มาลงงานตามเงื่อนไข ก่อความเสียหายกับเราและกระทบถึงพี่น้องประชาชนโดยตรง

นายจักรกฤษ เศษกำปัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายจักรกฤษ เศษกำปัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงในเรื่องที่สามที่ท่านสมาชิกสภาได้แจ้งมา ทางกองช่างขอน้อมรับและต่อไปทางกองช่างจะปรับปรุงแก้ไขในการประสานงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ

นางพเยาว์ โกศรีงาม
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉันนางพเยาว์ โกศรีงาม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงในเรื่องที่สามแต่ท่านรักษาการผอ.กองช่างก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ขอน้อมรับไว้พิจารณาและปรับปรุง คราวหน้าจะประสานงานและแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทราบอีกทีก่อนที่จะมีการลงงาน และขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องโครงการที่เราได้ยกเลิกสัญญาไป ๒ โครงการเมื่อเราทำสัญญาไปแล้วแต่คู่สัญญาไม่มาลงงาน ถึงเวลาที่เราจะต้องยกเลิกสัญญาถือว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะดำเนินโครงการได้ โครงการที่ยกเลิกอยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประเด็นที่น่าสนใจ คือโครงการที่เราตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๑๓๘ โครงการ แต่เราสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๒ โครงการ หากมีชาวบ้านถามว่าโครงการที่บรรจุไว้ในแผนแล้วทำไมไม่ดำเนินการ ผากท่านชี้แจงด้วยว่าโครงการที่มีในแผนไม่ใช่โครงการที่เราจะดำเนินการได้ทุกโครงการขึ้นอยู่กับงบประมาณที่อบต.เรามีและศักยภาพที่จะสามารถของบประมาณจากส่วนกลางได้

นายเดชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือข้อเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเดชา ประทุมตะ
ประธานสภา อบต.

สั่งปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น.

ลงชื่อ สุรพงษ์ ศิลาวิเศษ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุรพงษ์ ศิลาวิเศษ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ลงชื่อ วีรพล ศรีภักดี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวีรพล ศรีภักดี)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ สุพจน์ ศรีวรรณะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุพจน์ ศรีวรรณะ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ อุดุทย์ พลรักษา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอุดุทย์ พลรักษา)

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ เดชา ประทุมตะ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายเดชา ประทุมตะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม